



Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - trách nhiệm không của riêng ai

Dù từ vùng biên giới xa xôi hay một khu dân cư trong lòng thành phố, ở đâu cũng rất cần một sự bình yên - bình yên về an ninh chính trị, bình yên về trật tự an toàn xã hội. Phóng viên của Tạp chí Cộng sản đã có dịp trao đổi với những người trực tiếp chăm lo cho sự bình yên ấy cho cả cộng đồng, cho cả quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung những cuộc trao đổi đó.



*Trung úy
Bùi Quốc Hân,
Trưởng Công an xã
Thuận Hưng, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang*

Tiếng mõ an ninh - hiệu lệnh từ lòng dân

Đường giao thông liên xã, liên ấp được mở mang thông thương đã trở thành điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của xã Thuận Hưng. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự cũng kéo theo diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Việc đẩy mạnh phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với việc xây dựng mô hình phòng chống tội phạm đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác ổn định trật tự tại địa phương. Nét nổi bật trong phong trào phòng chống tội phạm ở Thuận Hưng là mô hình *Tiếng mõ an ninh, vây bắt tội phạm, an dân xóm ấp*.

Năm 1998, xuất phát từ ý tưởng cộng đồng trách nhiệm phòng, chống tội phạm, một số người dân đã đề xuất báo động bằng tiếng mõ tre. Thời gian đầu áp dụng ở một số ấp. Sau đó, thấy hiệu quả cao nên nhân rộng mô hình này ra toàn xã.

Khi phát hiện thấy có trộm hay đối tượng quậy phá, bà con đem mõ ra gõ và hô to "có trộm", trộm chạy hướng nào thì tiếng

mõ lan truyền theo hướng đó và cùng nhau vây bắt tội phạm. Cùng với phong trào "Tiếng mõ an ninh", thời gian qua, địa phương đã vận động bà con mắc bóng đèn trước cổng, để khi phát hiện có trộm các hộ dân bật đèn sáng không cho kẻ xấu chạy thoát...

Năm 2008, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 8 tấm gương điển hình vây bắt tội phạm. Gần đây nhất là vụ án xảy ra cuối tháng 12 - 2008 tại ấp 10, một vụ cướp giật tài sản, bị quần chúng nhân dân phát hiện và vây bắt giao đối tượng cho công an xã. Nhờ sự đoàn kết đó mà tình trạng thanh niên quậy phá giảm đi rất nhiều, bà con trong xã đã có cuộc sống bình yên, tập trung lo làm ăn phát triển kinh tế.



Mười năm qua, xã Thuận Hưng được công nhận là xã "3 không": không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Năm 2008 thường án chỉ xảy ra 2 vụ, không xảy ra trọng án.

Xã Thuận Hưng, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích 10 năm xây dựng mô hình nhân rộng điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

Tự hào về những thành tích đạt được, bà con xóm ấp ngày càng nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, tạo nên sức mạnh đoàn kết, phối hợp và hỗ trợ tốt với lực lượng công an, các đoàn thể trong việc giữ gìn trị an góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.



*Ông Nguyễn Thanh Sang,
Bí thư Đảng ủy xã An Phú,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang*

Mỗi người dân coi chuyện giữ gìn an ninh trật tự là trách nhiệm của bản thân mình

Giáp biên giới nước bạn Cam-pu-chia nên Đảng bộ

An Phú luôn xác định việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc tổ chức xây dựng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp được thực hiện một cách thường xuyên.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy xã An Phú đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công cán bộ phụ trách theo từng vị trí, phát huy cao độ vai trò chi bộ, đảng viên cư trú trên địa bàn. Ngoài lực lượng chủ chốt được bố trí, 67 tổ an ninh nhân dân và 4 đội dân phòng của 4 ấp được giao trách nhiệm túc trực thường xuyên sẵn sàng phối hợp với các đồn biên phòng, các đơn vị tác chiến giữ gìn và xử lý mọi chuyện xảy ra liên quan về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngăn chặn và kịp thời ứng phó mọi biến động xấu có thể phát sinh trên địa bàn.

Nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, địa phương kết hợp với các đồn biên phòng thường xuyên duy trì họp định kỳ hằng tháng với chính quyền 2 xã giáp giới và các lực lượng liên quan, để ghi nhận diễn biến tình hình và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, đồng thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên tinh thần hợp tác, vì sự ổn định và phát triển.

Nhờ vậy, trong hơn 100 vụ việc liên quan đến làm ăn, qua lại mua bán, canh tác

chồng chéo... của cư dân hai bên trong thời gian qua đã được giải quyết hợp tình, hợp lý. Điển hình là 2 vụ tranh chấp đất xảy ra tại "vùng trắng" (khu vực hai bên thỏa thuận bỏ trống cùng quản lý). Địa phương kết hợp với các đồn biên phòng, các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa, xác minh sự việc và kiên quyết đấu tranh buộc người vi phạm phải tôn trọng thỏa thuận, không để tái diễn tình trạng trên. Do thực hiện bằng phương pháp hòa bình nhưng cương quyết, nên vụ việc được giải quyết ổn thỏa không xảy ra tình trạng căng thẳng, phức tạp.

Sự đóng góp từ phong trào quần chúng tự quản cột mốc, đường biên, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới rất có hiệu quả. Người dân không chỉ cung cấp rất nhiều tin tức quan trọng, chính xác, mà còn tham gia tuần tra canh giữ đường biên, quản lý cột mốc và trực tiếp giúp lực lượng làm nhiệm vụ trấn áp nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật. Mỗi người dân coi chuyện tự quản cột mốc, đường biên, giữ gìn an ninh trật tự là trách nhiệm của bản thân mình.

Với những kết quả đã đạt được, xã An Phú là địa phương duy nhất của tỉnh An Giang được chọn báo cáo điển hình toàn quốc về phong trào quần chúng tự quản cột mốc, đường biên, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.



Thiếu tá Nguyễn Ngọc Đức,
Phó Trưởng Công an phường
Cát Lái, quận 9, Thành phố
Hồ Chí Minh

Mục tiêu cuối cùng là làm sao để những người cai nghiện trở về không tái nghiện

Hiện nay, tại địa bàn phường Cát Lái, chúng tôi không phát hiện có một trường hợp nào còn nghiện hút hoặc buôn bán ma túy.

Để đạt được kết quả này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phải vượt qua bao khó khăn, gian khổ để đưa một địa bàn với gần 13.000 nhân khẩu có được một cuộc sống bình yên như vậy.

Gần đây nhất, đầu năm 2008, phường Cát Lái tiếp nhận 10 trường hợp từ trại cai nghiện ma túy trở về. Đây là một thách thức với chính quyền địa phương, trong đó có trách nhiệm chính của lực lượng công an địa phương. Thực tiễn cho thấy, thường có đến 2 phần 3 số người cai nghiện trở về từ các trại cai nghiện đã tái nghiện. Do vậy, nếu không có cách tháo gỡ, 10 trường hợp trên lại sẽ tái nghiện, gây khó khăn, phức tạp hơn nữa cho địa phương.

Mục tiêu của công an phường là làm sao để những người cai nghiện trở về không tái nghiện. Chỉ cách duy nhất là phải tìm được công ăn việc làm cho họ!

Đây là công việc vô cùng khó khăn, bởi hầu hết trong số này đều có trình độ học vấn thấp, không có công ăn việc làm. Do vậy, khi trở về, không ít người xa lánh bởi họ đã mang tiếng là "con nghiện". Các chiến sĩ công an phụ trách địa bàn, một mặt, gặp gỡ động viên từng người cai nghiện trở về; mặt khác, lại phải gặp gỡ bà con khu phố để tìm sự cảm thông, chia sẻ của mọi người. Công tác vận động cũng gặp không ít khó khăn, có những khu vực không chỉ công an đến mà Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng phải vào cuộc với thái độ trách nhiệm trong một thời gian dài.

Đến đầu năm 2009, 10 trường hợp cai nghiện trở về đã không tái nghiện. Điều đáng mừng nữa là, hầu hết số này đã có công ăn việc làm, trong đó có 2 người tham gia đội dân phòng, 1 làm thợ may, 1 đang học lái xe và 1 người làm nghề đánh cá...

Không chỉ có thành tích giúp những người cai nghiện tái nhập cộng đồng, trong năm 2008, công an phường Cát Lái còn được đánh giá là đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác giữ gìn trật tự an ninh. Trong năm qua, số vụ phạm pháp hình sự tại địa bàn chỉ còn 18 vụ, trong đó có tới 8 vụ đã được khám phá, xử lý. Ngoài ra, còn nhiều vụ

việc khác cũng đã được các chiến sĩ cảnh sát khu vực giải quyết triệt để và đây là địa bàn được coi là trong sạch với tệ nạn ma túy.

Trung tuần tháng Tư vừa qua, trong chuyến đi kiểm tra phường văn hóa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9, công an phường Cát Lái chúng tôi đã được đánh giá là đơn vị có nhiều thành tích trong việc đưa những người cai nghiện ma túy hòa nhập trở lại cộng đồng.



Trung tá Huỳnh Văn Trang,
Trưởng Công an phường 3,
thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự phải có sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền địa phương

Phường 3 là phường trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của thị xã Trà Vinh. Hằng ngày, có rất đông người ra vào giao lưu mua bán... Chính vì vậy, tội phạm và phần tử xấu lợi dụng tìm cách ẩn náu để chống phá, kích động. Bên cạnh đó, còn có hoạt động của các đối tượng tội phạm hình sự như



bằng nhóm gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, móc túi, lừa đảo, cờ bạc, số đề...

Xuất phát từ tình hình trên, công an phường làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra kế hoạch số 08 ngày 20-4-2004 về xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự. Ban Chỉ đạo được thành lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm Trưởng ban. Trên cơ sở đó, chỉ đạo 4 khóm thành lập Ban Vận động và xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, xác định rõ nhiệm vụ từng thành viên.

Trước hết, tập trung tuyên truyền lồng ghép phổ biến pháp luật, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức mít-tinh, lễ phát động ra quân mô hình liên kết 3

không: (không xây nhà trái phép, không mua bán chiếm lòng lề đường, không vứt rác bừa bãi); kế hoạch 2 không, 3 giảm: (không ma túy và mại dâm, giảm tội phạm trộm cắp, giảm tai nạn giao thông, giảm tệ nạn xã hội khác...).

Sau 2 năm thực hiện, đến tháng 6-2006, phường 3 được Ủy ban nhân dân thị xã Trà Vinh quyết định công nhận là phường đầu tiên của thị xã đạt tiêu chuẩn "Phường an toàn về an ninh trật tự". Hiện tại, địa bàn phường 3 có 100% số cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và vẫn giữ vững danh hiệu "Phường an toàn về an ninh trật tự".

Qua quá trình lãnh đạo thực hiện, công an phường 3 chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm:

- Công tác xây dựng phường an toàn về an ninh trật tự phải đặt dưới sự lãnh đạo về mặt nghiệp vụ của công an cấp trên.

- Phải có sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy và chính quyền địa phương. Sự phối hợp đồng bộ của các đội nghiệp vụ công an thị xã, tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến khóm, nòng cốt là lực lượng công an.

- Trong chỉ đạo thực hiện, cần kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, yếu kém, xây dựng những mô hình phù hợp và mang lại hiệu quả cao. Kịp thời khen thưởng nhân tố tích cực nhằm thúc đẩy phong trào phát triển. □

HẢI HIẾU thực hiện



Công an Thành phố tổ chức ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ảnh: TTXVN